


Phụ lục
NỘI DUNG GIẢI ĐÁP CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA THANH NIÊN
TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỚI THANH NIÊN NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 616/TB-UBND ngày 31/5/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn)

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
I	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN	05 NỘI DUNG	
1	Hiện nay nhu cầu về sân chơi văn hóa thể thao cho thanh thiếu nhi là rất lớn, nhất là vào dịp hè. Trong thời gian tới, UBND thành phố và các cơ quan chức năng có định hướng hỗ trợ đầu tư như thế nào trong việc xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn?	Đoàn Trường THPT Việt Bắc	Thời gian qua được sự quan tâm đầu tư của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Việc xây dựng và củng cố thiết chế về thể dục, thể thao quần chúng từ thành phố đến các phường, xã thường xuyên được quan tâm. Cơ sở phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao đều được cải tạo, nâng cấp để phục vụ cho hoạt động tập luyện của các vận động viên và Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa mua sắm mới dụng cụ tập luyện. Đến nay toàn thành phố đã có 101 sân tập thể thao, nhà đa năng và các điểm luyện tập các môn thể thao phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của từng địa bàn, từng cơ quan ban ngành đoàn thể, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, quần chúng Nhân dân tham gia luyện tập. Tổng số sân bãi như sau: sân quần vợt 22 sân; sân tập cầu lông 37 sân; sân bóng chuyền, bóng chuyền hơi 45 sân; nhà tập bóng bàn 04 nhà và 34 bàn bóng; sân bóng đá mini 14 sân; bể bơi 08 bể; nhà tập võ thuật 05 nhà; phòng tập thể hình 10 phòng; đầu tư, xây dựng nhà văn hóa, thể thao cho các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với việc thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa, thể

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			<p>thao, sân chơi bãi tập. UBND thành phố Lạng Sơn đã đầu tư lắp đặt 175 dụng cụ thể dục thể thao đơn giản tại công viên Chi Lăng, công viên Phai Luông, Công viên Hồ Phai Loạn, Công viên Bờ Sông (đường Nguyễn Du)... phục vụ nhu cầu tập luyện của Nhân dân trên địa bàn; 3 xã ngoại thành đều đã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; có đầy đủ thiết chế, đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa đạt tiêu chí nông thôn mới; có sân bóng đá 7 người, sân thể thao đơn giản tại các nhà văn hóa xã, một số khối, thôn, như sân đẩy gậy, sân cầu lông, sân Bóng truyền hơi</p> <p>Phong trào TDTT thanh niên: Đoàn Thanh niên các cấp đã duy trì tốt phong trào “<i>Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước</i>”, triển khai cuộc vận động “<i>Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại</i>” trong thanh niên, đã thu hút 70 - 80% thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt TDTT góp phần đoàn kết tập hợp, giáo dục đạo đức, nâng cao sức khỏe cho thanh niên; Hằng năm UBND thành phố chỉ đạo mở các lớp năng khiếu thể dục thể thao hè (Lớp Bóng đá: Lớp Cờ vua; Lớp Bóng bàn; Lớp Cầu lông...).</p> <p>- UBND thành phố và các cơ quan chức năng có định hướng hỗ trợ đầu tư như thế nào trong việc xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn?</p> <p>Xác định phát triển TDTT là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể Nhân dân; ngành TDTT giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các chính sách phát triển TDTT của Đảng và Nhà nước.</p> <p>Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động TDTT quần chúng, thể thao dân tộc, thể thao giải trí, đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			<p>trường học, đảm bảo phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong mọi tầng lớp Nhân dân.</p> <p>Tạo điều kiện và khuyến khích phát triển, đầu tư các cơ sở văn hoá, thể thao ngoài công lập, hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục thể thao. Tập trung hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình văn hoá, thể dục thể thao cấp xã và thôn bản, khu dân cư. Ngoài cơ sở vật chất hiện có, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa từng bước sửa chữa, nâng cấp và đầu tư mới đáp ứng yêu cầu tập luyện cho Nhân dân và tổ chức các giải thi đấu.</p>
2	<p>Công tác chuyển đổi số hiện nay đang được triển khai rộng rãi và mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, giúp quảng bá hình ảnh một cách rộng rãi và nhanh chóng tới du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt đối với thành phố Lạng Sơn chúng ta nơi có nhiều địa điểm du lịch Tuy nhiên, hiện nay thành phố vẫn chưa có một app (ứng</p>	<p>Đoàn Phường Hoàng Văn Thu</p>	<p>- Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có 28 di tích, trong đó có 13 di tích cấp quốc gia, 09 di tích cấp tỉnh, 16 điểm du lịch cấp tỉnh đã được công nhận tập trung ở các loại hình Du lịch tâm linh, văn hoá, danh lam thắng cảnh, du lịch mua sắm, ẩm thực; Phối hợp với Sở VH-TT-DL xây dựng hoàn thiện số hoá được 08 điểm du lịch (<i>Đền Kỳ Cùng, Chùa Thành, Đền Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Đông, Cửa Bắc, Chùa Tiên và Đoàn Thành</i>) nâng tổng số điểm du lịch được số hóa lên 11 điểm; Phối hợp với Sở VH-TT-DL thu thập và chuẩn hóa, xác minh lại thông tin cho 16 điểm di tích, du lịch, 112 điểm lưu trú, 19 điểm giải trí, 142 điểm ẩm thực; lắp đặt mô hình quét mã QR Code tại 16 điểm du lịch, di tích nhằm cung cấp thông tin đến du khách. Ngoài ra trên địa bàn thành phố các tuyến đường có gắn mã QR code lên biển tên đường, phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, du khách dễ dàng tra cứu thông tin khi muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa mỗi khi đến với tỉnh cũng như khi lưu thông, tìm địa điểm cần đến.</p> <p>- Trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
	<p>dụng) nào về du lịch của riêng thành phố để du khách có thể tải về để tìm hiểu tiếp cận (trên Appstore, CH Play...). Hầu hết việc tìm hiểu của du khách từ xa đều tới từ các hội nhóm review trên mạng, để mang tính một chiều hoặc không đảm bảo nội dung về thông tin. Vậy sắp tới thành phố có dự kiến làm riêng một ứng dụng cho du lịch của thành phố không và làm ra được thì phổ biến tới người dân trong và ngoài tỉnh như thế nào?</p>		<p>liên quan và tổng công ty Viễn thông Mobifone triển khai nâng cấp ứng dụng số hóa 3D được 03 điểm du lịch Nhị Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc và tích hợp các điểm du dịch của thành phố Lạng Sơn trên app Smart Travel để thuận tiện hơn cho du khách tìm hiểu và thực hiện số hóa đối với các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố.</p> <p>UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng giới thiệu Hệ thống du lịch thông minh đến với quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khách du lịch được biết, sử dụng và tuyên truyền cho nhiều người cùng sử dụng. Địa chỉ truy cập qua trang web: https://smartravel-vr.mobifone.vn/vr-tour/tp-lang-son-l9kGBD0j9 (song ngữ); hoặc tải ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động: Mobifone Smart Travel hoặc quét mã QR để truy cập trên 2 nền tảng như sau</p> <p>Mã QR của AppMobifone Smart Travel</p> 
3	<p>Hiện nay một bộ phận các bạn thanh niên trẻ có xu hướng khởi nghiệp, lập nghiệp, buôn</p>	<p>Đoàn Phường Chi Lăng</p>	<p>Những năm gần đây, mạng xã hội (MXH) không chỉ là nơi giao lưu, kết nối trực tuyến mà còn diễn ra các hoạt động giao dịch, mua bán. Các tổ chức và cá nhân, ai cũng có thể tự tạo tài khoản và đăng bán nhiều mặt hàng trên MXH. Hoạt động này khiến việc quản lý của cơ quan nhà nước gặp không ít</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
	<p>bán kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok với doanh thu cao, góp phần ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, các quy định của nhà nước về công tác quản lý đối tượng kinh doanh qua MXH chưa thật sự chặt chẽ, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước đồng thời định hướng kinh doanh cho các bạn trẻ, các cơ quan có thẩm quyền đã có những biện pháp gì để thực hiện</p>		<p>khó khăn, nhất là khi bắt cập nảy sinh, nhưng hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, thiếu chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh những mặt tốt, thực tế thời gian qua cho thấy, MXH có nhiều vụ việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không giống như quảng cáo... Những giao dịch này diễn ra bất kể lúc nào, kho hàng và cửa hàng nhiều khi không được công khai nên có thể lách qua sự kiểm soát của cơ quan chức năng về nguồn gốc hàng hóa và quản lý thuế của cơ quan chức năng...</p> <p>Do vậy Chính phủ cũng đã ban hành các Văn bản để quản lý như: "Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử và Thông tư số 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử đã xác định các MXH cung cấp dịch vụ mua bán trực tuyến phải tuân theo các quy định đối với sàn thương mại điện tử. Theo đó, các đơn vị sở hữu và quản lý MXH phải có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh của người bán, người mua khi kinh doanh vi phạm pháp luật; phải công bố cơ chế giải quyết khi có tranh chấp phát sinh. Ngoài ra, phải có trách nhiệm như người bán trên sàn giao dịch điện tử: Có tên, địa chỉ, người bán, thông tin về chứng nhận kinh doanh của người bán, mã số thuế, số điện thoại, phương thức liên hệ trực tuyến khác. Thế nhưng thực tế, mức độ tuân thủ quy định về trách nhiệm của đơn vị sở hữu, quản lý MXH cũng như trách nhiệm giám sát người bán hàng hóa của các đơn vị này chưa cao, đặc biệt MXH do nước ngoài cung cấp được sử dụng nhiều là facebook hiện nay lại chưa thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định này". Chính vì sự bất cập này nên khi lực lượng chức năng phát hiện ra hành vi vi phạm, lại phải xử lý từng trường hợp. Quá trình xác minh thông tin người bán là rất khó, vì địa điểm giao dịch khác kho hàng hoặc chỉ đề chung chung. Ngoài ra, các luật và văn bản pháp luật khác có những quy định về bảo</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			<p>vệ thông tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử nhưng hiện nay, tình trạng thu thập, sử dụng, tán phát, kinh doanh trái phép thông tin cá nhân vẫn diễn ra phổ biến, làm suy giảm lòng tin người tiêu dùng đối với thương mại điện tử.</p> <p>Cùng với đó Luật Quản lý thuế năm 2019 được Quốc hội thông qua có quy định, các doanh nghiệp thực hiện cung cấp những dịch vụ liên quan đến nền tảng số qua internet, mạng viễn thông, buộc phải kê khai nộp thuế. Tuy nhiên hiện nay, những cá nhân, tổ chức ở nước ngoài cung cấp dịch vụ vào trong nước lại không có văn phòng đại diện ở nước ta. Vì vậy, cơ quan thuế muốn thực hiện nhiều biện pháp để thu hồi số tiền thuế đã thất thoát, chẳng hạn từ những người bán hàng online trên facebook không kê khai nộp thuế và từ số tiền facebook nhận được của các cá nhân, tổ chức tham gia quảng cáo tại Việt Nam mà không nộp thuế nhà thầu, lại bị vướng về vấn đề pháp lý.</p> <p>Một số biện pháp gì để thực hiện trong thời gian tới: Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định số 52/2013/NĐ-CP. Nghị định mới chủ yếu tập trung quy định hoạt động của MXH có kinh doanh thương mại điện tử, chủ sở hữu của các MXH, hoạt động thương mại xuyên biên giới có gắn với MXH. Cùng với đó ban hành các chính sách và giải pháp linh hoạt phát huy những lợi ích và giảm thiểu nhất những tác động tiêu cực của hình thức thương mại này, trong đó hoàn thiện các văn bản pháp lý, không có kẽ hở là điều quan trọng nhất. Quản lý được giao dịch thương mại qua MXH không chỉ có Luật Giao dịch điện tử, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự mà còn liên quan đến công nghệ thông tin, viễn thông, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng, xử lý vi phạm hành chính. Hệ thống pháp luật rất đồ sộ, cần phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý để phù hợp với</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			<p>thực tiễn. Bên cạnh đó, cần rà soát các website, ứng dụng điện thoại về thương mại điện tử, đặc biệt về nhóm hàng kinh doanh có điều kiện, nhóm hàng kinh doanh nhiều hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cao; nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm”.</p>
4	<p>Thành phố Lạng Sơn là có lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch với rất nhiều địa danh, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan tự nhiên, các lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc. Trong thời gian tới UBND TP và các ngành chức năng có những giải pháp như thế nào để đẩy mạnh ứng dụng chuyên đổi số vào quảng bá du lịch</p>	<p>Chi đoàn công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ The Pride</p>	<p>Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có 28 di tích, trong đó có 13 di tích cấp quốc gia, 09 di tích cấp tỉnh, 16 điểm du lịch cấp tỉnh đã được công nhận tập trung ở các loại hình Du lịch tâm linh, văn hoá, danh lam thắng cảnh, du lịch mua sắm, ẩm thực.</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBND thành phố phối hợp với tổng công ty Viễn thông Mobifone triển khai ứng dụng số hóa 3D được 03 điểm du lịch Nhị Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc trên app Smart Travel, ứng dụng đã đem đến cho khách du lịch những trải nghiệm mới, hỗ trợ du khách trải nghiệm dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin, liên kết dịch vụ du lịch. - Phối hợp với Sở VH TTDL xây dựng hoàn thiện số hoá được 08 điểm du lịch (Đền Kỳ Cùng, Chùa Thành, Đền Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Đông, Cửa Bắc, Chùa Tiên và Đoàn Thành) nâng tổng số điểm du lịch được số hóa lên 11 điểm; Phối hợp với Sở VH TTDL thu thập và chuẩn hóa, xác minh lại thông tin cho 16 điểm di tích, du lịch, 112 điểm lưu trú, 19 điểm giải trí, 142 điểm ẩm thực thực; lắp đặt mô hình quét mã QR Code tại 16 điểm du lịch, di tích nhằm cung cấp thông tin đến du khách. Ngoài ra trên địa bàn thành phố các tuyến đường có gắn mã QR code lên biển tên đường, phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, du khách dễ dàng tra cứu thông tin khi muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa mỗi khi đến

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			<p>với tình cũng như khi lưu thông, tìm địa điểm cần đến.- Trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và tổng công ty Viễn thông Mobifone triển khai nâng cấp ứng dụng số hóa 3D được 03 điểm du lịch Nhị Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc và tích hợp các điểm du dịch của thành phố Lạng Sơn trên app Smart Travel để thuận tiện hơn cho du khách tìm hiểu và thực hiện số hóa đối với các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố.</p>
5	<p>Hiện nay các tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã gặp khó khăn như: Việc cài đặt các ứng dụng hay tiện ích đều cần điện thoại thông minh và mạng internet, qua thực tế thì một bộ phận đoàn viên, thanh niên do điều kiện gia đình khó khăn nên không sử dụng điện thoại thông minh hoặc ở 1 số nơi có điện thoại thông minh không kết nối mạng nên rất khó khăn trong quá trình giới thiệu, hỗ trợ thanh niên tiếp</p>	<p>Đoàn Phường Hoàng Văn Thụ</p>	<p>Chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm và huy động toàn dân tham gia cho nên phát triển mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng để lan tỏa đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. UBND thành phố giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND phường, xã hướng dẫn kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng (gồm trưởng thôn/bản, khối phố là Tổ trưởng, Bí thư Chi đoàn là Tổ phó, đoàn viên thanh niên là thành viên và cá nhân khác có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có kỹ năng sử dụng nền tảng số) để triển khai đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên làm nòng cốt trong quá trình triển khai các ứng dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực xã hội để phân bổ cho tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng khác tham gia phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.</p> <p>Hiện nay Cơ sở hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn thành phố đã kết nối thông suốt đến các xã, phường. Mạng di động 2G, 3G, 4G phủ sóng 100% các phường, xã trên địa bàn thành phố, hạ tầng truyền dẫn cáp quang được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn thành phố; 08/08 phường, xã có tuyến truyền</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
	<p>cận. Sắp tới tiếp tục thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số và đề án 06. Vậy UBND thành phố sẽ có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn trên để đưa chuyển đổi số tới thanh niên, người dân trên địa bàn?</p>		<p>dẫn cáp quang và mạng Internet băng rộng; Đề tiếp tục phát triển hạ tầng số UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 368/KH-UBND ngày 26/10/2023 về phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 với mục đích phát triển hạ tầng số đáp ứng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện của thành phố Lạng Sơn. Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao chất lượng phủ sóng di động 4G, từng bước triển khai phủ sóng mạng di động 5G. Cơ sở hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn thành phố đã kết nối thông suốt đến các xã, phường. Mạng di động 2G, 3G, 4G phủ sóng 100% các phường, xã trên địa bàn thành phố; 08/08 phường, xã có tuyến truyền dẫn cáp quang và mạng Internet băng rộng; các dịch vụ vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện, chuyển tiền, điện thoại, điện báo... phát triển nhanh và đa dạng, cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới, chất lượng tăng dần. Thúc đẩy chuyển dịch từ dịch vụ viễn thông cơ bản sang dịch vụ số.</p> <p>Đến thời điểm hiện tại, Viettel Lạng Sơn đã lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị phát sóng 5G tại 04 vị trí, thực hiện phát sóng thử nghiệm 04 vị trí trên địa bàn thành phố.</p> <p>Đến nay trên địa bàn thành phố có 90% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh. Tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền Internet cáp quang băng rộng đạt trên 85%.</p> <p>Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông ưu tiên Quan tâm sử dụng nguồn từ quỹ Viễn thông công ích để tập trung phát triển hạ tầng, hỗ trợ thành phố Lạng Sơn thực hiện, phủ cáp mạng di động 4G, 5G và điện</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			thoại thông minh đến từng người dân. Việc này sẽ thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn. Khi 100% người dân sử dụng smartphone, dịch vụ dữ liệu được sử dụng nhiều sẽ thúc đẩy những dịch vụ số phong phú hơn.
II	PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	02 NỘI DUNG	
1	Hiện tại có rất nhiều các bạn đoàn viên, thanh niên đang trong độ tuổi lao động, tìm kiếm việc làm bị thu hút bởi chính sách, đãi ngộ, dễ dàng tìm kiếm công việc từ các khu công nghiệp ở ngoại tỉnh, hoặc đi xuất khẩu lao động. Trong thời gian sắp tới UBND TP có những giải pháp chính sách gì để thu hút và tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên địa phương để vừa có thu nhập ổn định, xây dựng kinh tế gia đình, vừa đóng góp phát	Chi đoàn công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ The Pride	<p>Để khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, tăng cơ hội tạo thêm việc làm cho thanh niên tại địa phương, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để tạo việc làm tại chỗ cho lực lượng lao động, trong đó có lực lượng lao động trẻ như: Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động... Đồng thời, UBND thành phố cũng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn đào tạo nghề với việc làm; xã hội hóa công tác dạy nghề, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề cho người lao động...</p> <p>Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai việc hỗ trợ nguồn vốn vay để giải quyết việc làm từ quỹ quốc gia thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Đảm bảo người lao động có nhu cầu vốn vay để tự tạo việc làm, sản xuất kinh doanh để tiếp cận, vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.</p> <p>Phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh triển khai kịp thời nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố để người lao động nắm được thông tin ứng tuyển. Tổ chức Ngày hội "Tư</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
	triển kinh tế xã hội ngay tại quê hương mình		vấn Hướng nghiệp -Tuyển sinh -Giới thiệu việc làm”nhằm cung cấp kịp thời thông tin thị trường lao động, thông tin vềviệc làm, đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
2	Hiện nay, các bạn đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên đang rất quan tâm đến việc lựa chọn ngành nghề, đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin, các lĩnh vực ngành nghề liên quan đến chuyển đổi số. Tuy nhiên các bạn vẫn rất lo lắng sau khi tốt nghiệp bậc học chuyên nghiệp xong sẽ rất khó xin việc trong các ngành nghề này tại địa phương. Vậy các đồng chí lãnh đạo định hướng như thế nào hay có cơ chế thu hút gì để các bạn đoàn viên, thanh niên sau khi ra trường có thể trở về địa phương làm	Đoàn xã Mai Pha	Hiện nay hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội đều có nhu cầu ngày càng cao về lao động ngành công nghệ thông tin. Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi để lao động ngành công nghệ tìm kiếm việc làm và phát huy được năng lực của mình. Tuy nhiên trên địa bàn thành phố chưa có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin có quy mô nên nhu cầu tuyển dụng lao động lĩnh vực này cũng không nhiều, hầu hết ngành nghề này chỉ tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn. Trong thời gian tớithành phố sẽ xây dựng các chính sách khuyến khích về phát triển doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường.Cùng với đó là đồng bộ triển khai các giải pháp nhằm để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
	việc trong các ngành nghề trên		
III	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	01 NỘI DUNG	
1	Mặt trái của sự phát triển Công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số là tình trạng các thanh niên trẻ "nghiện" game, tiktok, sống ảo. Hậu quả nguy hiểm hơn là hình thành những suy nghĩ, hành vi lệch chuẩn đạo đức của người Việt, chưa nhận thức rõ được việc định hướng đúng đắn trong học tập. Do đó, UBND thành phố có đề xuất thêm những giải pháp gì liên quan đến công tác tổ chức những chương trình tuyên truyền, giáo dục cho đối tượng học sinh từ cấp Tiểu học đến THCS,	Đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ	<p>Hiện nay ngày càng có nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện đã tác động lớn đến mọi lĩnh vực trong đời sống sinh hoạt của con người, nhất là giới trẻ nói chung và học sinh các trường trong thành phố nói riêng. Bên cạnh nhiều tiện ích, mạng xã hội cũng gây ra không ít hệ lụy về thời gian, tư tưởng, đạo đức, tâm lý, lối sống, tình cảm, quan hệ xã hội, học tập, rèn luyện, sức khỏe của các em, thậm chí là bị lừa đảo hoặc đẩy các em đến con đường vi phạm pháp luật.</p> <p>Để tránh có những suy nghĩ, hành vi lệch chuẩn đạo đức của người Việt, chưa nhận thức rõ được việc định hướng đúng đắn trong học tập. UBND thành phố đề xuất những giải pháp đến công tác tổ chức những chương trình tuyên truyền, giáo dục như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho phòng GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các tiết học, các buổi ngoại khóa,... tuyên truyền, giáo dục về Luật An ninh mạng, bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức ngoại khóa về kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh; quản lý việc sử dụng điện thoại của học sinh trên lớp; tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh có ứng xử văn hóa với mạng xã hội. - Các trường tăng cường những công tác tư vấn học đường, phát huy vai

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
	THPT.		<p>trò của Đoàn, Đội trong hệ thống nhà trường đến với các em học sinh và cộng đồng dân cư trong khu vực.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành Đoàn phối hợp với Trung tâm VH TT, các trường học tăng cường tổ chức các hoạt động thể chất như chơi thể thao để hạn chế học sinh ngoài thời gian học tập không dành quá nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tư vấn, vận động, giáo dục đến tận gia đình, cộng đồng. Tổ chức tư vấn các vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại trung tâm công tác xã hội, văn phòng tư vấn, điểm công tác xã hội. - Chỉ đạo các ban ngành như công an, ngành văn hoá, du lịch, thể thao cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra, các cơ sở dịch vụ văn hoá, du lịch, vũ trường, quán internet, quán karaoke cũng như các ấn phẩm sách, đĩa không phù hợp với văn hóa,... - Về phía học sinh, các em cần chủ động quản lý lối sống, tình cảm, xây dựng các mối quan hệ xã hội chất lượng để giảm thiểu tác hại của mạng xã hội và phát huy những thế mạnh mà mạng xã hội đem lại.
IV	PHÒNG KINH TẾ	02 NỘI DUNG	
1	Có khoảng 90% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại và phần lớn thanh niên không chọn nông	Đoàn Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn	<p>Hiện nay thành phố Lạng Sơn chưa có cơ chế chính sách riêng cho đoàn viên thanh niên trong việc lập thân, lập nghiệp phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp.</p> <p>Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn đang thực hiện hỗ trợ cho</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
	<p>ng nghiệp hay nông nghiệp sinh thái để khởi nghiệp. Vậy tại thành phố Lạng Sơn, có những cơ chế, chính sách gì làm động lực giúp thanh niên lựa chọn ngành nông nghiệp để khởi nghiệp?</p>		<p>các HTX, thanh niên lập thân, lập nghiệp theo các nội dung tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh <i>bao gồm các nội dung: Hỗ trợ lãi suất tín dụng-vay vốn đầu tư dự án nông nghiệp; Đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng CNC; Đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến; phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ; Hỗ trợ thành lập mới HTX và đưa trí thức trẻ về làm việc tại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp...</i> Từ khi thực hiện NQ 08 thành phố đã hỗ trợ cho 5 tri thức trẻ về làm việc tại HTX; hỗ trợ lãi suất tín dụng 100 triệu đồng; thành lập mới HTX 60 triệu đồng; thưởng sao OCOP cho các chủ 50 triệu đồng. Bên cạnh đây hàng năm thành phố có kế hoạch mở lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho thanh niên lao động nông thôn, lớp đào tạo nghề cho giám đốc, người có nhu cầu thành lập HTX nông nghiệp để tạo việc làm, nâng cao trình độ cũng như kỹ năng quản lý HTX.</p> <p>Trên đây là tóm tắt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn và một số kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới các bạn thanh niên căn cứ nhu cầu bản thân lựa chọn nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 08 cũng như tham gia các lớp đào tạo nghề để thực hiện khởi</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			<p>ng nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.</p>
2	<p>Để truyền cảm hứng và tạo niềm đam mê khởi nghiệp cho đối tượng là học sinh. Trong thời gian tới UBNDTP có đề xuất những kế hoạch gì liên quan đến công tác tổ chức các chương trình đối thoại, giao lưu, thăm quan và học hỏi những doanh nghiệp, mô hình kinh tế của những doanh nhân trẻ.</p>	<p>Đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ</p>	<p>Thời gian qua nhằm truyền cảm hứng và tạo đam mê khởi nghiệp cho đối tượng là học sinh, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Giáo dục thành phố tổ chức các cuộc thi HS với ý tưởng khởi nghiệp (<i>năm học 2022-2023; 2023-2024 có 119 học sinh tham gia với 38 sản phẩm trong đó có 25 sản phẩm đạt giải: 2 giải nhất; 5 giải nhì; 7 giải ba; 11 giải khuyến khích cấp thành phố; 17 học sinh tham gia ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh với 8 sản phẩm trong đó có 4 sản phẩm đạt giải: 1 giải nhì và 3 giải tư</i>), tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế những doanh nghiệp, mô hình kinh tế với 46 lượt, số lượt HS tham gia là 14.346 em qua đó khuyến khích thúc đẩy sự phát triển của những dự án khởi nghiệp.</p> <p>Hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 200 doanh nghiệp và 45 HTX hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời CLB Đầu tư và khởi nghiệp tỉnh đóng trên địa bàn với 103 thành viên CLB trong đó 70% thành viên là đoàn viên, thanh niên tham gia CLB. Hàng năm thành phố thường xuyên tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp, HTX cũng như phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; CLB Đầu tư và khởi nghiệp tỉnh tổ chức các hội nghị, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp để trao đổi, chia sẻ những vướng mắc của thanh niên trong khởi nghiệp đồng thời đưa ra các giải pháp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên.</p> <p>Thời gian tới UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đặc biệt là Thành đoàn tăng cường công tác tuyên truyền khởi nghiệp, đổi mới</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			<p>sáng tạo trong trường học, lực lượng thanh niên cũng như phối hợp với các Sở, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức các chương trình đối thoại, giao lưu, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với đại diện Hội Doanh nhân trẻ, CLB đầu tư và khởi nghiệp cũng như các doanh nghiệp lớn trong tỉnh, tạo mối liên kết chặt chẽ, ổn định, chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm và kinh nghiệm khởi nghiệp, giúp các bạn đoàn viên mạnh dạn trong việc khởi nghiệp lập nghiệp.</p>
1	<p>Hiện nay thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế bằng hình thức kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ rất phổ biến. Tuy nhiên một số bộ phận thanh niên chưa nắm được thông tin về đăng ký giấy phép kinh doanh loại hình này, vậy hiện nay thành phố có chính sách nào hỗ trợ, định hướng và giúp đỡ những mô hình này, và cần đáp ứng điều kiện về trình tự thủ tục thành lập, giấy tờ như thế nào?</p>	<p>Đoàn xã Hoàng Đông</p>	<p>Trình tự thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được đơn giản hóa, thành phần hồ sơ để đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh bao gồm: 01 giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Mẫu văn bản tại Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023) và photo giấy tờ pháp lý của cá nhân (cụ thể là CCCD hoặc CMTND). Người dân có thể đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố hoặc có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến địa chỉ web (dichvucong.langson.gov.vn). Thời gian giải quyết TTHC để cấp ĐKKD là 03 ngày theo quy định. Đối với việc kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ thì chủ cơ sở cần trang bị thêm kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và cơ sở vật chất đáp ứng đủ điều kiện về an toàn thực phẩm (Điều kiện về địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, nguyên liệu...) đối với từng loại hình kinh doanh.</p> <p>Hiện nay, đối với với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ có doanh thu hằng năm từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp các</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ngoài ra các hộ kinh doanh này nếu có nhu cầu vay vốn để kinh doanh có thể liên hệ với ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn để được xem xét hỗ trợ (năm 2024, UBND thành phố ủy thác vay vốn qua ngân hàng chính sách xã hội với số kinh phí là 1.500 triệu đồng) hoặc các chủ thể kinh doanh có thể liên hệ với các kênh của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân để được xem xét hỗ trợ nếu đảm bảo đủ điều kiện.
VI	NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN	02 NỘI DUNG	
1	Hiện nay một số cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi đoàn có ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp ngoài thời gian làm hành chính nhà nước, tuy nhiên nhiều thanh niên gặp khó khăn trong việc vay vốn để thực hiện. Hiện nay, thanh niên có nhu cầu	Đoàn phường Chi Lăng	<p>Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.</p> <p>- <i>Tại Điều 23_Đối tượng vay vốn</i> của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ, quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
	<p>vay vốn phải có tài sản thế chấp, có cho vay giá trị thấp. UBND thành phố có giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn trên.</p>		<p>((1) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; (2) Người lao động). Theo đó, NHCSXH cho vay trực tiếp người lao động không thông qua hộ gia đình, người lao động có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động thì việc thu hút thêm lao động phải được chứng minh bằng hợp đồng lao động và người sử dụng lao động phải thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.</p> <p>+ Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu vay vốn chương trình cho vay Hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thì không thuộc trường hợp để tự tạo việc làm cho bản thân mà phải chứng minh có thu hút thêm lao động như đã nêu ở trên.</p> <p>+ Để đảm bảo nguyên tắc cho vay đúng đối tượng, vì mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, thể hiện chính sách ưu tiên đặc biệt của Nhà nước đối với các đối tượng yếu thế, khó khăn về việc làm, mất việc làm... nên NHCSXH không thực hiện cho vay vốn đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có đóng Bảo hiểm xã hội.</p> <p>- Theo quy định của Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ, quy định NHCSXH thực hiện cho vay:</p> <p>+ Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng, không phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản.</p> <p>+ Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vay từ 100 triệu đồng trở lên, bắt buộc phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp.</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
2	<p>Đa phần thanh niên phải sống phụ thuộc vào gia đình, chưa chủ động về tài chính, kinh nghiệm sống còn hạn chế. Vậy nên, khó khăn lớn nhất khi khởi nghiệp liên quan đến tiếp cận vốn. Vậy xin hỏi Chủ tịch UBND thành phố có phương án nào giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn tốt hơn, tư vấn về mặt pháp luật cho thanh niên khi bắt đầu khởi nghiệp?</p>	<p>Đoàn Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn</p>	<p>Đề nghị Thành đoàn Lạng Sơn chủ động tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, trong đó có NHCSXH tỉnh phối hợp mở các lớp tập huấn tư vấn về pháp luật, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho vay chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố có nhu cầu khởi nghiệp để giúp cho thanh niên hiểu biết về pháp luật, chủ động trong việc tiếp cận nguồn vốn nhanh hơn, tốt hơn.</p>
VII	THÀNH ĐOÀN	02 NỘI DUNG	
1	<p>UBND và đoàn các cấp hàng năm đều có chương trình cuộc thi về dự án sáng tạo khởi nghiệp, tuy nhiên chưa thật sự tạo được sức hút cho thanh niên, còn áp</p>	<p>Đoàn Phường Chi Lăng</p>	<p>Trong thời gian vừa qua, Thành đoàn luôn chú trọng triển khai các hoạt động phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; Tổ chức Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành phố Lạng Sơn năm 2021; Rà soát, tìm kiếm các dự án, ý tưởng khởi nghiệp mang nhiều tính sáng tạo đồng thời có tính thực tiễn, khả thi để tham gia các Cuộc thi về khởi nghiệp trong thanh niên như cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2022; Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2023 do Tỉnh đoàn Lạng Sơn</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
	<p>đặt về số lượng, đề nghị trong thời gian tới các cấp có thẩm quyền quan tâm, phối hợp cùng các đoàn thể khác hỗ trợ các dự án khởi nghiệp để thanh niên có nhiều dự án khởi nghiệp chất lượng hơn.</p>		<p>tổ chức nhằm Cổ vũ và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa dân tộc, hình thành các sản phẩm đặc sản vùng miền, các sản phẩm đặc trưng của thành phố Lạng Sơn</p> <p>Qua đó, Thành đoàn tổ chức thành Chung kết cuộc thi thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành phố tại Ngày hội thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành phố với 15 dự án tham gia và có 08 dự án đạt giải trong cuộc thi: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải khuyến khích và 01 giải chuyên đề; triển khai phát động, giao chỉ tiêu mỗi cơ sở Đoàn xã/phường có ít nhất 01 dự án tham gia các cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức. Rà soát và lựa chọn 20 dự án chất lượng tham gia Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn” các năm 2021, 2022 do Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức đạt 01 giải Nhì và 02 Giải ba; Gửi 05 dự án tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Lạng Sơn, trong đó 02 dự án lọt vào vòng Chung Kết, đạt 01 giải Ba và 01 Giải khuyến khích.</p> <p>Các dự án chất lượng được đề cử, tham gia các cuộc thi đã giúp các thí sinh được lắng nghe, tiếp thu kiến thức từ Ban Giám khảo các cuộc thi là những người có kiến thức trong kinh doanh, kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp từ đó trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp, hỗ trợ cho thanh niên hình thành con đường đúng đắn và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của bản thân. Qua đó, cho thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của các “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên” trên con đường đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			<p>nghiệp.</p> <p>Bên cạnh việc tổ chức, tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp trong thanh niên. Thành đoàn đã và sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với các Đoàn thể, các cơ quan chuyên môn rà soát, tổ chức các lớp đào tạo, dạy nghề theo nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên; Tập huấn trang bị kỹ năng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố - Đẩy mạnh hoạt động của CLB Thanh niên khởi nghiệp thành phố Lạng Sơn, tổ chức tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại những mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu đang được quan tâm để thanh niên tiếp thu những kiến thức hữu ích, áp dụng vào thực tiễn tại mô hình khởi nghiệp của mình. - Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp, chú trọng triển khai hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng các kênh tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp với nhiều hình thức khác nhau như mở các gian hàng thanh niên khởi nghiệp tại các địa điểm vị trí thuận lợi như không gian phố đi bộ Kỳ Lừa; Hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp, cửa hàng có nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm mà mô hình kinh doanh của thanh niên đang hướng đến; xây dựng gian hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử,... - Hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp- đẩy mạnh việc thành lập các tổ hợp tác, tổ tiết kiệm và vay vốn, chủ động liên kết và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giải ngân vốn tại địa phương và hướng dẫn tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn chương trình 120 (<i>nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên do Trung</i>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			<p>wong đoàn triển khai); phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức tín dụng khác tạo cơ chế về vốn vay cho thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Từ đó, góp phần tạo động lực mạnh mẽ, từng bước giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn trong dự án khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên.</p>
2	<p>Từ tháng 6 đến hết tháng 8, các Đoàn trường sẽ bàn giao học sinh về cho xã phường, do đó rất mong UBND thành phố quan tâm đến tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế với quy mô cấp xã, phường và huy động học sinh tham gia theo chỉ tiêu đoàn phường xã giúp các em được trực tiếp tiếp cận với thực tế phát triển kinh tế tại địa bàn nơi các em sinh sống .</p>	<p>Đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ</p>	<p>Trong khoảng thời gian tháng 6 đến tháng 8, Thành đoàn luôn quan tâm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hè nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí, phát huy năng khiếu, sở trường của đoàn viên, thanh niên. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo môi trường vui tươi, lành mạnh để các em đạt kết quả cao hơn trong học tập và rèn luyện kỹ năng các kỹ năng cần thiết.</p> <p>Cụ thể như, Thành đoàn đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Hè thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hè năm 2024 với các hoạt động bổ ích, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi theo các chủ đề như: Tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ em; giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, pháp luật cho thanh thiếu nhi, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.</p> <p>Bên các hoạt động đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, giáo dục truyền thống và kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên. Thành đoàn cũng thường xuyên quan tâm, tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn, xã phường tổ chức các hoạt động cho đoàn viên thanh niên tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình thanh niên phát triển kinh tế trong dịp Hè. Ngoài tham quan, học tập kinh nghiệm, các đơn vị</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
			cũng thường xuyên đẩy mạnh tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động trải nghiệm hỗ trợ ngày công sản xuất cho các hộ gia đình phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố, đóng góp một phần sức trẻ của đoàn viên, thanh niên vào công cuộc phát triển kinh tế trên địa bàn.
VIII	ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ	01 NỘI DUNG	
1	Hiện nay trên địa bàn thành phố có 4 khu công viên và 1 số tuyến đường có vỉa hè rộng, việc kinh doanh trên vỉa hè nhất là vào buổi tối mùa hè thường rất đông đúc với số vốn đầu tư thấp, cơ bản phù hợp với một số người dân và thanh niên. Vậy UBND thành phố có biện pháp nào để tạo điều kiện cho loại hình kinh doanh trên vỉa hè góp phần tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế của người dân nói chung và thanh niên nói riêng mà	Chi đoàn khối 7+10, Phường Đông Kinh	<p>Căn cứ Quyết định 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về quy định Quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 03/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi một số điều của Quyết định 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, một phần lòng đường ngoài mục đích giao thông tại Điều 4 Quyết định 58//2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sử dụng tạm thời một phần hè phố, một phần lòng đường: <ol style="list-style-type: none"> a) Các hoạt động văn hóa. b) Điềm trông, giữ xe phục vụ các hoạt động văn hóa. c) Điềm tập kết, trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng phục vụ thi công công trình. d) Tổ chức đám tang và điềm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình. đ) Trông giữ xe có thu phí. 2. Sử dụng tạm thời một phần hè phố: <ol style="list-style-type: none"> a) Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA THANH NIÊN	ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG GIẢI ĐÁP
	vấn đảm bảo về trật tự và văn minh đô thị?		<p>nước.</p> <p>b) Tổ chức đám cưới và điếm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình.</p> <p>3. Sử dụng tạm thời một phần lòng đường để tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị.</p> <p>4. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.</p> <p>Vì vậy việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để tạo điều kiện cho loại hình kinh doanh trên vỉa hè phát triển kinh tế của người dân nói chung và thanh niên nói riêng là không phù hợp đúng theo quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn.</p> <p>Để tạo điều kiện cho loại hình kinh doanh trên vỉa hè góp phần tăng thu nhập phát triển kinh tế của người dân nói chung và thanh niên nói riêng mà vẫn đảm bảo về trật tự đô thị, ATGT và văn minh đô thị, UBND thành phố Lạng Sơn đã mở tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa, tổ chức vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần (thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ) để thu hút khách du lịch và người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến trải nghiệm các trò chơi dân gian; xem các chương trình văn hóa – nghệ thuật; mua sắm và ăn uống ẩm thực của Lạng Sơn...</p>